
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕7 
วันท่ี 1๙ สิงหาคม ๒๕๕7  เวลา  ๑๔.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
๑.นายทรงศักดิ์  กุลรัตน   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายสุจินต  สาครเสถียร  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางกนกวรรณ     เบญจาทิกุล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
6.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
7.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
8.นายวิษณุ  เกตุสุริยา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๗ อ.เมือง 
9.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
11.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
12.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
13.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
๑4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๔ อ.แกลง 
๑5.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
16.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
17.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บานคาย 
18.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
19.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
20.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
21.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
22.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
23.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
24.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
25.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
26.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 
1.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
2.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
     (ลาปวย)       
 
 

3.นายอดุลย... 
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3.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
     (ลากิจ) 
4.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 

ผูเขารวมประชุม 
๑.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.นายจารุวัฒน  สุนทรเวชพงษ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายศุภศักดิ์        ผุดผอง   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8. นายทวนธน  คํามีศรี   ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
9. นางมัณฑณา  แสงศิวะฤทธิ์  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
10.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
11.นายสุวิทย  สดใส   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
12.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (3) 
13.นายตวงสิทธิ์        อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ  

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
14.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ 
15.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   หัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
16.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  หัวหนาฝายการเงิน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
17.นายชาญชัย        ภิรมจิตร   ผูอํานวยการกองชาง 
18.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
19.นายสุวินัย  สนิทมวง  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
20.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติฯ 
21.นายธวัชชัย        ใจดี   นิติกร 8ว รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
22.นางสาวธัญชนก    ศรีรัตน   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
23.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
24.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินฯ 
      รก.ผอ.รร.อนุบาลนานาชาติตากสินฯ (วัดหวายกรอง) 
25.นางสาวจินตนา   สนอง    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
 
 
 
 

26.นายกฤษฎา… 
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26.นายกฤษฎา  บุญญนรังษี  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการกีฬาและนันทนาการ 
27.นางสาวพชรชล วงศบุปผา  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๕ 
28.นายวสันต    อุปการะ   สื่อมวลชนระยองเคเบิ้ลทีวี 
29.นางอุษา  ชวนชิด   เจาพนักงานธุรการ 5  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
30.นายไตรรัตน   บุญลาภ   ผูชวยนิติกร 
31.นางสาวฐานิตตา มณีดวง   เจาหนาท่ีธุรการ ๔ 
32.นางสุวรรณา  เจริญชะนะ  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
33.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายทองเท่ียวฯ 
34.นายอํานาจ    เวียงพล   รองผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
35.นางรัชนี    สุวรรณเกษร  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
36.นางสุจิตรา          อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
37.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
38.นางสุภาพร    นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
39.นางปราณี  แกกลา   หัวหนาฝายพัฒนาระบบฯ 
40.นายวิทยา    สนามชัย  นักพัฒนาชุมชุน 5 
41.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายตรวจสอบฎีกาฯ  

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได 
42.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
43.นางสาวพลูศรี      ภาคพิเศษ  เจาพนักงานธุรการ ๖ว 
44.นางสาวขวัญจิตร สิงหคํา   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
45.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
46.นายสมพงษ          บุตรสายน้ํา  นายชางโยธา 7ว  

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
47.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
48.นายสุริยะ     ศิริวัฒน    หัวหนาฝายการจัดการและควบคุมมลภาวะ 
49.นางสาวสุวรรณา  มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
50.นายประจวบ   รัตนเกตุ   หัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
51.นางรัชนี   ตันเกษม   เจาพนักงานธุรการ 6ว 
      รก.หัวหนาฝายกิจการขนสง 
52.นางขนิษฐา  พุมเจริญ  หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน 
53.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
54..นางมยุรา    กอนทอง  เจาพนักงานธุรการ 4 

 
 

 
55.นายพิทวัสชัย… 
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55.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
56.นางสาวธัญลักษณ จันทรเนตร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 6ว 
57.นายสุวิทย   แสงสิน   นิติกร 3 
58.นางธีระนันท  คําทอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4   
59.นางสาวภูมิสิริ       พินประเสริฐ  นิติกร ๖ว 
60.นายอิทธิพล   ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
61.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
62.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักพัฒนาชุมชุน 3 
63.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธุรการ 6ว  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
64.นางสาวน้ําเพชร  กลอมเกลี้ยง    ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
65.นางสาวเสาวณีย   แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
66.นางสาวแสงฉัตร งามสะอาด  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
67.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
68.นางสาวปรียนันท ลภัสกรพิบูล  เจาพนักงานธุรการ ๔ 
69.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
70.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน ๕ 

เริ่มประชุม เวลา  1๔.๓0 น. 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอ ๒๕  

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บัดนี้มีสมาชิกลงชื่อและอยู ในหองประชุม จําน วน ...๒๖ .... คน          
ครบองคประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ คนท่ี ๑ และคนท่ี ๒               
   ข้ึนสูบัลลังก   

          เรียนเชิญประธานสภาอ งคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  กลาวเปดประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน    เรียนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ประธานสภาฯ จังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชนและผูมีเกียรติ ทุกทาน  กระผมรูสึก  

เปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น           
เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
จึงไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ 
ประจําป ๒๕๕๗ ในวันนี้และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้  
 
 

 จะกอใหเกิด... 
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จะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิด
ประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปด
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   มีอยู ๒ เรื่องดวยกัน 

เรื่องแรก วันนี้หลังจากเลิกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง       
นายก อบจ .ระยอง เชิญทุกทาน รวมรับประทานอาหารเย็นพรอมกันท่ีรานทารบาสโก    
(รานแบงคโอเค เกา) ถนนสายลางทางไปวัดโขดทิมทาราม 

เรื่องท่ี ๒ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทาน รวมงานการสัมมนาเรื่อง “โฉมหนาอาเซียน
ป ๒๕๕๘ เปดประตูสูระยอง” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจในจังหวัด
ระยองสูการพัฒนาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ หองสรอยเพชร โรงแรมโกลเดนซิตี้ระยอง         

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘    

       (วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ , วาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติ) 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน  ตอไปเปนการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๕๘  วาระท่ี ๒  ข้ันแปรญัตติ                                                 
    (คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ เปนผูเสนอ)  
           ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ   

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ .๒๕๔๗        
เลขานุการสภาฯ  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ขอ ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้น
ตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไ ขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและ บันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปร
ญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัต ติ ตลอดจนการสงวนคําแปร
ญัตติดวย และให ประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทอง ถ่ินไมนอยกวา ยี่สิบสี่
ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน  

ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงขอสงสั ยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น   
  ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปร ญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
   ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแ ปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขใน
ขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
 
 

ถาขอความใน... 
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  ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัต ติพิจารณาใหมเฉพาะ        
ท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมี การแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก  ในกรณีท่ีมีมติสง
ปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ 
เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆตอไป สภาทองถ่ินอาจลง
มติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 
  ถาขอขัดแยง หรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว           
ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 
  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไว นั้นตามวรรค
สามแลว ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้น ใหแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน  
  ในการประชุมตอวาระท่ีสอง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับไว
เทานั้น 

ขอ 110 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการ และสงคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาตามขอ ๔๙ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลวจะตองเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานยอยื่นตอ
ประธานสภาทองถ่ิน 

รายงานยอตามวรรคหนึ่งอยางนอ ยตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมใน
ตอนใดหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปร
ญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปร
ญัตติ 

ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไมมีการอภิปราย  เวนแตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 

   ในการพิจารณาวาระนี้  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ หรือไม 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน     ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ รายงานผลการแปรญัตติตอสภา องคการ
ประธานสภาฯ บริหารสวนจังหวัดระยอง   

ส.อบจ.เสร ีสุวรรณวิจิตร เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายเสรี สุวรรณวิจิตร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๘ อําเภอเมือง ไดรับมอบหมาย
จากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการเสนอคําแปรญัตติ  

ดวยในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒   
ประจําป ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕๕7 ไดมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประม าณ พ.ศ.๒๕๕8 กําหนดระยะเวลาเสนอ คําแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ตั้งแตวันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕๕7  เวลา ๑๖.๐๐ น. 
ถึงวันท่ี ๑5 สิงหาคม ๒๕๕7 เวลา ๑2.๐๐ น. ณ หองประชุม 1 (ชั้น ๙) องคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง ไมมีผูมายื่นหนังสือเสนอคําแปรญัตติแตอยางใด  จึงขอเสนอผลการ
พิจารณา ดังนี้ 

 
 

๑.ท่ีประชุมคณะกรรมการ... 
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1.ท่ีประชุ มคณะกรรมการแปรญัตติ มีนายพายัพ ผองใส เปนประธานกรรมการ 
และนายเสรี สุวรรณวิจิตร เปนกรรมการ/เลขานุการ 

2.ไมมีผูมายื่นหนังสือเสนอคําแปรญัตติแตอยางใด 
3.การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณดังกลาว เริ่มตั้งแตชื่อขอบัญญัติและเรียง

ตามลําดับเปนรายขอ ซ่ึงผลการพิจารณามีดังนี้ 
    (๑) ชื่อขอบัญญัติ                ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
    (๒) หลักการและเหตุผล          ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข  
    (๓) ขอท่ี ๑,๒         ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
    (๔) ขอท่ี ๓         ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
    (๕) ขอท่ี ๔         ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
    (๖) ขอท่ี ๕         ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
    (๗) ขอท่ี ๖         ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
    (๘) ขอท่ี ๗         ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 

ดังนั้นอ าศัยอํานาจตามความในขอ ๕๐ และขอ ๑๑๐ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาและศึกษารายละเอียดตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของแลวจึงมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางขอบั ญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2557 และใหนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
เพ่ือพิจารณาตอไป 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน        มีสมาชิกสภาฯ จํานวน...2๖...คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็น ชอบผานวาระท่ี  ๒ ข้ันแปรญัตติ  รางขอบัญญัติ   

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใด ไม เห็นชอบผานวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ   รางขอบัญญัติ  

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  โปรดยกมือข้ึน     

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติเห็นช อบผานวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 

   เห็นชอบ  จํานวน .......24.......คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .........๑....... คะแนนเสียง   

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน   ตอไปเปนการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
ประธานสภาฯ ในวาระท่ี  ๓ 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน...๒๖...คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบในวาระท่ี ๓  ใหตราเปนขอบัญญัติ งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน   
สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบในวาระท่ี  ๓  ใหตราเปนขอบัญญัติ งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน  
 
 

มติท่ีประชุม... 



- ๘ – 
 

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณร ายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

   เห็นชอบ  จํานวน ......๒๕....... คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน ........-......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน ........๑....... คะแนนเสียง 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน ขอเชิญทานนายก อบจ. 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในฐานะท่ีเปนผูบริหารขององคการ
นายก อบจ.รย. บริหารสวนจังหวัดระยอง และในฐานะท่ีเปนตัวแทนของพ่ีนองชาวจังหวัดระยองในการพิจารณา 

งบประมาณรายจายประจําป  พ .ศ. 2558  ซ่ึงสภาฯ แหงนี้ไดลงมติครบ 3 วาระ ผมเรียน
ทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ วางบประมาณท่ีผานไปนี้ไมใช
งบประมาณท่ีสมบูรณท่ีสุด ดังท่ีผมเคยเรียนไปแลว แตเปนงบประมาณท่ีไดถูกกําหนดในการ
พิจารณาจากการประมาณการรายไดของป พ .ศ.2558 และเราก็จะมาดูวาจะไปดําเนินการ
ตั้งเปนรายจายในหมวดตามท่ีเราผานไป แลว ผมถือโอกาสนี้ขอบคุณทานประธานสภาฯ  
ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ท่ีใหความรวมมือและใหความเห็นชอบผาน
ระเบียบวาระท่ี 3 ซ่ึงจะตองสงไปท่ีผูวาราชการจังหวัดระยอง โดยผานทานทองถ่ินจังหวัด 
เหลือเวลาท่ีจะตองดําเนินการใหทันในเดือนกันยายน ซ่ึงผ มเรียนวาขณะนี้งบประมาณ    
ของประเทศก็ถูกกําหนดใหเขาสภานิติบัญญัติแหงชาติแลวเชนกัน ในตัวเลขท่ีสูงถึงสองลาน
เจ็ดแสนลานลานบาท เพราะฉะนั้นผมคิดวาในจังหวัดระยองของเราก็ใชงบประมาณฉบับนี้
ในการพัฒนาดานการศึกษา ดานการลงทุน ซ่ึงถาถอดออกมาแลวก็จะเห็นภาพคร าวๆ       
วางบกลางเราตั้งไว 235 ลานบาท งานงบบุคลากรเราประมาณ 200 ลานบาท           
เขาประมาณ 14 เปอรเซ็นต งบดําเนินการประมาณ 300 ลานบาท ประมาณ             
19 เปอรเซ็นต เงินอุดหนุนประมาณ 117 ลานบาท เทากับ 7 เปอรเซ็นต งบลงทุนก็
ประมาณ 700 กวาลาน บาท เกือบ 50 เปอรเซ็นต คิดวาการพิจารณางบประมาณนี้จะ
สามารถทําความเจริญในการแกปญหาใหกับพ่ีนองจังหวัดระยอง ในป 2558 ก็ถือโอกาสนี้
ขอขอบคุณทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
            (คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนผูเสนอ) 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน    ขอเชิญประธานกรรมการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายงานผลการประชุม
ประธานสภาฯ คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ 
กรรมการ/เลขาฯ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๔ อําเภอแกลง ไดรับมอบหมาย 

จากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 
ดวยคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดมีก ารประชุมเพ่ือพิจารณา

เก่ียวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
 
 

จํานวน ๑๓ โรงเรียน... 



- ๙ - 
 

จํานวน ๑๓ โรงเรียน ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ , ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
รวมทั้งคณะกรรมการฯ ได ดําเนินการรวมสํารวจตรวจสอบโครงการของโรงเรียนไปแลว    
ในวันท่ี ๑๐,๑๕ และ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงขอรายงานผลการประชุม ดังนี้ 

ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ เปนประธานกรรมการ 
นางสาวอุมา วิภูษณะ เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๒ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ไดรวมพิจารณาในการจัดอันดับความจําเปน
เรงดวนแลวมีมติเห็นชอบใหจัดอันดับความจําเปนเรงดวนออกเปน ๒ อันดับ ดังนี้ 

อันดับท่ี ๑ ไดแก โรงเรียนวัดบานดอน , โรงเรียนนิคมสรางตน เองจังหวัด
ระยอง ๓, โรงเรียนบานทาเสา , โร งเรียนบานชะวึก , โรงเรียนบานหนองน้ําขุน , 
โรงเรียนวัดสุขไพรวัน และโรงเรียนวัดกระแส เห็นควรเสนอให  ผูบริหารพิจารณาจัดสรร
งบประมาณป ๒๕๕๘ 

อันดับท่ี ๒ ไดแก โรงเรียนมาบเหลาชะโอน , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทรระยอง , โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย , วิทยาลัยการอาชีพแกลง ,   
โรงเรียนวัดชุมนุมสูง และโรงเรียนวัดชากมะกรูด เห็นควรเสนอผูบริหารพิจารณา             
ในปงบประมาณถัดไปหรือตามความเหมาะสม จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดทราบ  

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน       มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ 

ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อําเภอเมือง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
แหงนี้ จากการท่ีเราไดรวมประชุมคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากหลายภาคสวน  ไมวาจะ
เปนสํานักพระพุทธหรือทางเขตพ้ืนท่ีปฐมศึกษา เขต ๑และเขต ๒ ทางทานกรรมการอีก
หลายๆทานท่ีเปนคณะกรรมก ารไดรับนโยบายจากฝายบริหารให ลงไปตรวจสอบโรงเรียน
ตางๆ ท่ีขอสนับสนุนงบประมาณมายัง อบจ . ดวยความจําเปนหลายๆอยางท่ีลงมาดูแตละ
โรงเรียนมีความจําเปนท่ีตางกัน บางโรงเรียนขาดแคลนจริง  บางโรงเรียนจะพัง บางโรงเรียน  
ท่ีขอมาเพ่ือขอเสริมศักยภาพตัวเองในการท่ีจะยกฐานะตัวเองข้ึนมา จากการท่ีเราไดจัด
อันดับความสําคัญเราไมไดตัดสินกันเองโดยคณะกรรมการเฉพาะสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง  เราไดใหเกียรติทางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ัง ๒ เขตมารวมกันพิจารณา           
ในโรงเรียนท่ีไปแตละโรงเรียน ยกตัวอยางเชนโรงเรียนหนองน้ําขุน ซ่ึงอยูติดกับเขตพ้ืนท่ี
ประถม ศึกษาระยอง เขต ๒ ในโรงเรียนนั้นหอง ผอ . ทาน ผอ .บอกวาใหเดินเบาๆนะคะ    
ผมก็นึกวาจะสงเสียงดังเพราะวาเด็กจะนอน แตทาน ผอ .บอกวาพ้ืนจะหัก พอลองเปดเสื่อ
น้ํามันบนพ้ืนท่ีปดอยู ไมผุพังจริงๆ แตบางโรงเรียนท่ีขอมาเพ่ือท่ีจะยก วิทยฐานะหรือวาจะ
เสริมศักยภาพตัวเองใหเปนท่ีนาเรียนเพ่ือท่ีจะดึงคนใหมาเรียนก็มี บางโรงเรียนนั้นขาดแคลน
จริง เรียนทางทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานผูบริหารดวยวาขอใหทานชวยพิจารณา
ตามท่ีไดนําเรียนไปดวย  แลวแตความเหมาะสมในฐานะท่ีทานเปนผูมีวิสัยทัศน             
เห็นความสําคัญของเยาวชนในจังหวัดระยอง 

นายทรงศักดิ์... 



- ๑๐ – 

 
นายทรงศักด์ิ กุลรัตน ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมขออนุญาตเรียนวา 

นายก อบจ. เรื่องท่ีทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ เปนประธานคณะกรรมการ การศึกษาและอีกหลายคน
ท่ีอยูในพ้ืนท่ี ไมสบายใจวางบทางดานการศึกษาจะบริหารอยางไร ผมเรียนวาขณะนี้ผมไดให
กองแผนสํารวจคําขอของโรงเรียนท้ังหมด ตั้งแตเริ่มวิทยาลัยระดับอาชีพ ๑.ตั้งแตเทคนิค
ระยอง เทคนิคบานคาย วิทยาลัยการอาชีพแกลง อันนี้ขอมาท้ังหมดมีอะไรบาง ๒.โรงเรียน
ระดับมัธยม เชน โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนวัดปา โรงเรียนมัธยมบานคายหรือ
โรงเรียนอ่ืนท้ังหมด วาขออะไรมาบาง ตอไปเรื่อง สพฐ .ทุกโรงเรียนท่ีขอมาท้ังหมดใหเอา
ออกมาดูเพราะวาผมจําไดเม่ือผมเขามาใหมๆ ยอนหลังไป ๗ ป คําขอของโรงเรียนอยางนี้
ประมาณพันกวาลานบาท และเราทํามา ๘ ป ในป ๒๕๕๘ และยังมีคําขออีกเปนพันลานท่ียัง
จะตองเอามาพัฒนา ตองมาดูวาท้ังหมดท้ังหลายท้ังปวงไมมีหนวยงานไหนใหงบประมาณ
โรงเรียนเลย นอกจาก อบจ . จึงตองสงทานเลขาฯ โชดก ไปประสานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
รวมท้ังเขตพ้ืนท่ีมัธยมดวย วางบประมาณท่ีมาท้ังหลายท้ังปวงท่ีอยูในกระทรวงศึกษาและมา
จังหวัดระยอง ยอนหลังไป ๘ ปท่ีผมมานั่งทํางานอยู จังหวัดระยอง  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไหน
ไดอะไรบาง เสร็จแลวมาดูป ๒๕๕๘ ท่ีตื่นเตนกันท้ังประเทศเพราะวาทานหัวหนา คสช .    
แถลงงบประมาณในยุทธศาสตรเรื่อ งการศึกษามีงบประมาณลานลานบาท ผมก็เอาตัวเลข
พวกนี้มาดูวาแลวท่ีเงินเกือบลานลานบาทของกระทรวงศึกษาธิการ ผมจะมาแกะดูวาจังหวัด
ระยองไดอะไรบาง และผมจะไปดูยอนหลังวาจริงๆอํานาจหนาท่ีในการใชไมไดเขียนวา อบจ .
ตองทํา ผมเห็นทองถ่ืนอ่ืนไมเห็นมีใครใหอะไรเลยอางวาติดระเบียบทําไมได แลว อบจ .เราทํา
ไดเหรอ บางทองถ่ินมีเงินเยอะเลย ในเขตปลวกแดงสามารถใหไดแตก็ไมใหอางวาติดระเบียบ 
เวลานี้เราตองทําทางออมไมใชทางตรง จะสรางโรงเรียนตองใหโรงเรียนโอนท่ีมาใหเราใช   
พอเราสรางใหเสร็จก็โอนกลับไป เซ็นตกันจนมือห งิก ผมจะเอาตัวเลขนี้มาใหดูวาเราจะทํา
อยางไร แตในเรื่องของการปฏิรูปทองถ่ินไมมีใครพูดถึงเรา ไมมีใครตบมือใหเรา ไมมีใครยก
นิ้วใหเรา นี่คือสิ่งท่ีเราตองทําใหเห็นวาเราทําอะไร ถาอยูอยางนี้เราไมมีความดี ไมมีเสียง
ปรบมือใหเรา ผมเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติวาปนี้เราหยุด  
ท่ีเราใหในงบป ๒๕๕๘ ไมก่ีโรงเรียนบางโรงเรียนท่ีทานสมาชิกสภาฯ มาหาผม ผมบอกวา
ตองคิดกันท้ังระบบไมใชใหโดยเสนหา แตตองใหเพราะอะไรตองมีหลักการวาโรงเรียนนี้จะโต
ไหม มีท่ีทางพอไหม โรงเรียนจะมีเด็กเพ่ิมไหม ผมเรียนทานประธานสภาฯ วาเรื่องนี้เปนเรื่อง
ท่ีเราตองการเอาตัวเลขมาเพ่ือท่ีจะดูวาเราจะจัดการศึกษาระยองแบบไหน ยกเวนโรงเรียน
ของเราเองซ่ึงมีทิศทางชัดเจน เรามียุทธศาสตรชัดเจน เรามีกลยุทธในการบริหารเด็กนักเรียน
เราเพ่ิมข้ึน ผมจะขออนุญาตทานประธานสภาฯ ในชวงว าระอ่ืนๆ ใหทางทานผูบริหาร
โรงเรียนชี้แจงวาโรงเรียนเราเปนอยางไร เพราะผมไมไดไปทุกงานในโรงเรียน โรงเรียนก็
บริหารไปมีคนมาดูงานเยอะแยะ ถาเรามีเวลาเหลือในสภาฯ ก็ใหเขารายงานมาวากลยุทธ
ของการศึกษาถาเรากํากับเอง เรามีความชัดเจนเองมันโตยังไง แลวโรงเรียนท่ี ขอเงินเรา   
เราใหบางไมใหบาง ขาดแคลนบาง แลวถาใหไปจะเปนอยางไร เอามาเทียบเคียงแลว  

 
 

พิจารณาวา... 
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พิจารณาวาจะเปนไปในทางไหน เราจะเปนผูกําหนดนโยบายทางการศึกษาอยางไร เราจะ
มองภาพออกเลยวาถามองวากระทรวงศึกษาเปนอยางไร ท่ีมีมาทุกวันนี้ยอน หลังไปเม่ือ ๘ ป
ท่ีแลว  ใหเจาหนาท่ีทุ กคนท่ีเก่ียวของทํามาใหผม ไมเชนนั้ นเราไมรูไมสามารถกําหนดหรือ
เปรียบเทียบได ผมเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ รวมท้ังทานประธาน
คณะกรรมการการศึกษาฯ วาท่ีผมใหทานไปดูนั้น ทานจะไดรูวาการบริหารการศึก ษาเปน
อยางไร งบเรามีเทาไหรไมพอหรอกครับ ถาปนี้เราใหโรงเรียนท้ังหมดเราไมตองทําอยางอ่ืน
เลยครับ สมมุติเรามีงบพัฒนาในป ๒๕๕๘ อยู ๗-๘ รอยลานบาท เทใหโรงเรียนหมด ปหนา
ก็คงมีการขอเขามาอีกพันกวาลานบาท ผมจึงเรียนวาคอยๆมาเซตกัน ปนี้เปนปสุดทาย ของ
ผมท่ีจะครบ ๒ สมัยเปนปท่ี ๘ กอนท่ีจะโยนภาระใหใครก็แลวแตท่ีจะมารับผิดชอบ ก็ตองมา
ปดเกมสดูกันวาการศึกษาตองทําอยางไรและกําหนดทิศทางในปนี้ใหได ผมยังอยูในวาระ
จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ตองทํางบประมาณป ๒๕๕๙ ในเดือนสิงหาคม  ป ๒๕๕๘ แลว
ทานจะไดฟงวาในป  ๒๕๕๙ จะเดินไปยังไง ผมตอง ขอโทษทานสมาชิกสภาฯท่ีเสนอโรงเรียน
นั้น โรงเรียนนี้มา แตยังไมไดทํา นี้แหละคือจุดประสงคท่ีเราตองกําหนดทิศทางใหชัดวาเราจะ
เดินทางไหน เพราะอะไร ถือโอกาสขอบคุณทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ เราขอ
เวลาในปนี้ท่ีเราจะมาสํารวจกันท่ีผมกลาวมานี้ขางตนวาเราจะทํากันอยางไร แลวเราจะมาคุย
กันในสภาฯ แหงนี ้เพ่ือเดินไปใหถูกท่ี 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ      ถาไมมี  ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุม        รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการเยาวชน  สตรีและผูสูงอายุ   
สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ   

            (คณะกรรมการเยาวชน  สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ  เปนผูเสนอ) 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน           ขอเชิญประธานกรรมการเยาวชน ส ตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะห          
ประธานสภาฯ และสวัสดิการ  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุฯ                   

ส.อบจ.อุมา วิภุษณะ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ  
กรรมการ/เลขาฯ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๔ อําเภอแกลง  ไดรับมอบหมาย 

จากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 
ดวยคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ ไดมี

การประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณา
กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีไทย ประจําป ๒๕๕๗ 
และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ จึงขอรายงานผลการประชุม ดังนี้ 

ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล เปนประธานกรรมการ 
นางสาวอุมา วิภูษณะ เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

ขอ ๒ รายงาน... 
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ขอ ๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะห
และสวัสดิการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีคณะกรรมการมาประชุม
จํานวน ๔ คน ไมมา ประชุมจํานวน ๓ คน และครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗ มีคณะกรรมการมาประชุม จํานวน ๔ คน ไมมาประชุมจํานวน ๓ คน โดยท่ีประชุมมี
มติใหกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีไทย 
“ปลูกฝงวิถีชีวิตแบบพอเพียง ยุติความรุนแรงในสังคม” ดังนี้ 

๑. กําหนดวันจัดงานวันท่ี ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๒. หัวขอเรื่องการอบรม (๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗) เรื่อง “ยุติความรุนแรงตอผูหญิง

และเด็ก” และเรื่อง “ปลูกฝงวิถีชีวิตแบบพอเพียง” กิจกรรมก็มีกลอนสด ประกวดครอบครัว
ตัวอยาง และการเทศนโดยพระมหาสมปอง 

๓. กลุมเปาหมายนกัเรียนมัธยม ๘๐๐ คน, กลุมสตรีผูนําทองท่ี และทองถ่ิน ๒๐๐ คน 
๔. สถานท่ีจัดกิจกรรม วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จัดท่ีโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ จัดท่ีสวนนงนุช 
๕ . หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ไดแก ๑.สภา อบจ .ระยอง , ๒.อบจ .ระยอง , 

๓.สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดระยอง, ๔.สมาคมกํานันผูใหญบาน
จังหวัดระยอง, ๕.สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง, ๖.สํานักงานอัยการจังหวัดระยอง, ๗.สํานักงาน
อัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง และ ๘.สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดทราบ 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน       มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ   
เบญจาทิ กุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อําเภอแกลง  วันนี้ขอ
อนุญาตนําเรียนในสวนของการประชุมคณะกรรมการเยาวชนและสตรีฯ เพ่ิมเติม ซ่ึงจะ
สังเกตุเห็นวาในสวนของคณะกรรมการชุดเรา มีการประชุมหลังจากไดรับมอบหมายจาก
ประธานสภาฯ และหลังจากท่ีไดมีการกําหนดรวมป ระชุม ซ่ึงมีหนวยงานขางนอก            
๒ หนวยงาน คือ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และสํานักงานพัฒนาชุมชน รวมท้ั ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขารวมดวย เปนการจัดกิจกรรมทุกป ตองขอ
อนุญาตขอบคุณทางคณะผูบริหารวาหลังจากท่ีสมาชิกสภาฯ และคณะกรร มการไดประชุม
หารือในการหาแนวทางการจัดดําเนินโครงการก็สามารถท่ีจะบรรจุโครงการ นําเสนอ
ผูบริหาร และผูบริหารก็มอบหมายใหกับกองกิจการสภาฯรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินโครงการ    
ซ่ึงจะมีการดําเนินงานในวันท่ี ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงในสวนของหนังสือเชิญไดแจกให
ทางทานสมาชิ กสภาฯ ทุกคน  เม่ือการประชุมในครั้งท่ีแลว ยังมีอีกหนึ่งเรื่อง คือเรื่องของ
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ คณะกรรมการชุดเรานอกจากดําเนินการในเรื่อง
ของเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ  แลวยังดูในเรื่องของสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ        
เพ่ือนสมาชิกสภาฯ หลายทานมีความสงสัยในเรื่องของระเบียบขอบังคับหรือการใชกองทุน 

 

 

ฟนฟูสมรรถภาพ... 
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ฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ หลายๆทานจะพบวามีเจาหนาท่ีของเรารวมถึง
เจาหนาท่ี หนวยงาน ขางนอก ลงพ้ืนท่ีสํารวจ มีหลายทานคงอยากรูวาในสวนของการ
ดําเนินงานของ อบจ . และ สปสช . ท่ีไดดําเนินการ จึงอยากใหทานผูบริหารชวยอธิบายให
ทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบเพ่ือท่ีจะไดนําขอมูลท่ีเปนประโยชนไปเผยแพรใหประชาชน
ไดรับทราบ 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน        ขอเชิญรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ 
ประธานสภาฯ    

นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน            
รองนายก อบจ. ผมนายกิตติเกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ตองเรียนใหทาน  

สมาชิกสภาฯ ไดทราบวาในสวนของเงินกองทุนฟนฟู อันนี้เปนเงินในสวนขององคการบริห าร
สวนจังหวัดระยองไดสมทบกับทางสาธารณะสุขคนละ ๕๐ เปอรเซ็นต ซ่ึงในปจจุบันมีเงิน
สมทบอยูท่ีประมาณ ๑๓ ลานบาทในป ๒๕๕๘ ตอนนี้ตองเรียนใหทราบวาในสวนท่ีทาน    
ส.อบจ.กนกวรรณ ไดกลาวถึงก็คือวา การท่ีจะเขาถึงเงินกองทุนฟนฟูสําหรับผูท่ีจะขอรับการ
สนับสนุน ตอนนี้ท่ีทาน ส.อบจ.กนกวรรณ ไดเรียนวามีคณะกรรมการลงไปพ้ืนท่ีเพ่ือไปดูและ
ตรวจสอบ นําเสนอของผูพิการมาขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุน ตองเรียนวาในเงินท่ีจะ
สนับสนุนในเงินสวนนี้สําหรับการซอมแซมบานและเยียวยาใหกับผูพิการตอนนี้มีเงินท่ี
สามารถใชไดอยูท่ี ๓ ลานกวาบาท ไมถึง ๔ ลานบาท การท่ีจะใหการสนับสนุนนั้นตองเรียน
วาเรามีการประชุมไปแลวแตก็เกิดปญหาในเรื่องของขอกําหนดท่ีวาคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับ
การสนับสนุนตอนนี้ยังเปนปญหาอยู วันนี้ท่ีไดมีการคุยกันคือ ขอบเขตของผูท่ีจะไดรับการ
สนับสนุนยังมากเกิ นไปและการกระจายขาวใหกับผูท่ีจะไดรับการสนับสนุนยังไมท่ัวถึง       
ก็เกร็งวาถาเราพิจารณาใหในขณะนี้ก็จะทําใหเงินท่ีเรามีอยูอาจจะไดแคชุดหรือสองชุด ก็
หมดแลว และผูท่ียังไมไดเขาถึงก็อาจจะไมไดรับการชวยเหลือ ผูท่ีเดือดรอนมากก็อาจจะ
ไมไดรับการช วยเหลือ เราเลยมาตั้งหลักกันใหมวาใหทางคณะอนุกรรมการไดทํารางของ
คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการสนับสนุ นใหชัดเจน ตีกรอบใหแคบวาผูพิการท่ีอาการหนักติด
เตียง เดินไมไดหรือไมมีผูดูแล เราจะบีบกรอบใหแคบและทําแบบสอบถามไปท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกทองถ่ิน เพ่ือใหทุกทองถ่ินไดกระจายขาวไปยังผูพิการในเขตพ้ืนท่ีของ
ตน โดยเราจะกําหนดกรอบระยะเวลาเพ่ือใหทางทองถ่ินไดไปดําเนินการสํารวจ และนํา
แบบฟอรมในการขอรับการสนับสนุน เชน มีคุณสมบัติตรงตามท่ีจะไดรับการสนับสนุนไหม 
มีความพิการในระดับไหน มีผูดูแลหรือไม สิ่งท่ี ไดรับการสนับสนุนอยูในกรอบของการดูแล
หรือไม ทางคณะกรรมท่ีทํารางก็จะทําเปนรายละเอียดและสงไปใหแตละทองถ่ิน โดยกําหนด
ระยะเวลาเพ่ือใหแตละทองถ่ินเอาแบบฟอรมไปสํารวจในพ้ืนท่ีของตัวเองท่ีมีขอมูลอยูแลวใน
แตละทองถ่ิน ก็จะมีขอมูลของผูพิการ ในเขตของตนเอง เนื่ องจากวาแตละทองถ่ินก็จะมีใน
สวนของกองสาธารณสุข ในสวนตรงนี้ เราก็จะกําหนดระยะเวลาใหแตละทองถ่ินสงมาใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด แตถาสงไมทันก็จะใหสงในรอบหนาหรือปหนา เราจะพิจารณากอนวาใน
ปนี้ถาผูพิการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจนครบวงเงินท่ีเรามีอยู คือ  ๓ ลานกวาบาท  
ถาครบเราก็จะไปพิจารณาตอในปหนา แตถาเราพิจารณาแลวยังมีเงินเหลืออยู เราก็จะเปด 
 
 

อีกรอบเพ่ือ... 
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อีกรอบเพ่ือใหผูท่ีมีความพิการรองลงมาท่ีเขากรอบ เพ่ือใหไดรับการสนับสนุนจากงบตัวนี้   
ก็ตองเรียนวาขณะนี้ความคืบหนาของกองทุน ทางคณะอนุกรรมการกําลังกําหนดคุณสมบัติ
ใหแคบลงเพ่ือใหพอกับเงินท่ีเรามีอยู เพราะวาแตละรายท่ีขอเงินสนับสนุนมาก็ประมาณหลัก
หม่ืน มีตั้งแต ๓ หม่ืนบาท ๕ หม่ืนบาท ๗ หม่ืนบาท หรือบางรายขอเปนท่ีอยูอาศัย วงเงินก็
เปนแสนบาท ฉะนั้นจึงทําใหเราไมสามารถชวยเหลือไดท่ั วถึง วันนี้จึงตองเรียนท่ีประชุมให
ทราบวาขณะนี้ทางคณะอนุกรรมการกําลังพิจารณารางเพ่ือนําเสนอกรอบในการขอรับการ
สนับสนุนเพ่ือใหทานนายก อบจ.ไดพิจารณาตอไป 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ถือวาท่ีประชุมรับทราบ  

ท่ีประชุม        รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืน ๆ     

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ. เสนาะ  ยมหา  

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา กระผมนายเสนาะ ยมหา ส.อบจ. เขต 3 อ.บานคาย ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ     
ผมจะขอเชิญชวน พ่ีนองสมาชิก สภาฯ ทุกทาน  รวมกิจกรรมหนวยบําบัดทุกขบํารุงสุขคืน
ความสุขใหประชาชนในวันพรุงนี้ ท่ีวัดหวงหิน ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง ในฐานะท่ีเปน
เจาของพ้ืนท่ีจะไดรับหนังสือเชิญแลวหลายทาน และขอเรียนเชิญทา นเขารวมกิจกรรมดวย 
เวลาก็จะเหมือนกับทุกครั้งท่ี ผานมา ทาง อบจ . ก็จะมีถุงยังชีพไปแจกใหกับพ่ีนองประชาชน
มีหนวยงานไปบริการ ไปมอบปายโครงการท่ีพัฒนาในพ้ืนท่ีซ่ึง ทานนายกฯ ไปรวมเปนประธาน
ทุกครั้งก็เรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทานไปรวมพรุงนี้ดวยครับ ตั้งแต 8 โมงเชาเปนตนไป  

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ   
ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายก อบจ.รย 

นายปยะ ปตุเตชะ    ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมขอเปนวาระอ่ืนๆ ผมขอเสริม
นายก อบจ. รย ทาน ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา เรื่องท่ีทานบอกวาจะมีโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี อบจ. พบประชาชน  

เปนปกติท่ีเราทํามาและก็ยังไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงและก็ยังไมมีอะไรดีข้ึนเปนการทําไป
เรื่อยๆ ซ่ึงทานสมาชิกสภาฯ เคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งวาเราเหมาะสมท่ีจะทําเองไหม ผมก็ยังดู
แลวก็ยังเรียนวายังไมมีทางใดดีกวานี้ ยังตองเปนอยางนี้ ทานสมาชิก สภาฯ ทานใดอาจจะไป
แลวไมเขาตากรรมการไมไดเรื่องก็ตองขออภัยเพราะหนึ่งเราก็ไมไดเปนพระเอก เปนเจาภาพ
แตเพียงผูเดียว เราก็ไปคูกับจังหวัดและคนท่ีไดประโยชนก็อยู ในวาระนี้คือสตรี ผูสูงอายุ       
คนพิการ คนดอยสุขภาพ ไปรั บบริการซ่ึงบางทีก็ไปรับไมไหวเปนภาระของคนเอามา       
ถามวาทําไมอันนี้วาง เกาอ้ีวางเต็มหมดเลยผมบนหลายครั้งวามี ชื่อมาแตเวลาจริงแลวตัวก็
ไมมาแตพอไลไปแลว บอกมาไมไหวพอยอนกลับไป เขาอายุมากแตภาพออกมาแลวไมดี     
มีแตคุณเกาอ้ี ไมมีคนมานั่ง วันพ รุงนี้ก็มีอีกครั้งหนึ่ง ท่ีจังหวัด อบจ . ไป ก็จะเปนบรรยากาศ
อยางท่ีทานวา ถาจะใหเกิดประโยชนอยางจริงๆ ก็บอกตรงๆ วาเราก็ไมสามารถไปสนอง
ปญหาท่ีจะตองแกปญหาใหไดทุกเรื่อง เรามีความจํากัดของงบประมาณ ของเวที บางท่ีเรา  
 

เขาไปประชุม... 



- ๑๕ – 
 

เขาไปประชุ มในสวนราชการผูวาฯนั่ง นายกฯนั่งประกบ ตองการประปา สรางถนน เต็มไป
หมด ใครละครับมีเงิน ไมไหวจริงๆ ก็เปนภาระ อบจ. แลวทานจะนั่งไหวไหมครับ แคในแผน 
ในงบประมาณก็ยังไมสามารถไปจุนเจือไดหมดอยูแลวยังไปรับเรื่องใหมเขามาอีก เรื่องใหมก็
ไมรูอยูในแผนอีกหรือเปลา ถาไมอยูในแผนแลวทําไงตองไปบรรจุในแผนเพ่ิมแผนปนปวนไปท้ัง
อบจ.อีก นี่คือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนนะครับ และผมก็เรียนวาพรุงนี้ผมก็ไป ก็เชิญทานสมาชิกสภาฯ     
ก็เชิญกันไป อะไรท่ีแจกใหประชาชนไดก็แจกไป มันไมมีทางท่ีดีกวานี้  ถาใครมีกําลังท่ีจะ
เลี้ยงขาวก็เลี้ยงไป ผมคิดวาเปนเรื่องท่ีหาทิศทางหรือท่ีจะดีกวานี้ไดยังทําไมไดยังไมมีก็เลย
เรียนเสริมทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  เขตพ้ืนท่ีตําบลชากบก ขอบคุณครับ 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน  เชิญทาน ส.อบจ. อุมา  วิภูษณะ   
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียนทา นประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิก สภาฯ ผูทรงเกียรติและ                         
ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉันไดรับการประสานงานจากสภาองคกรชุมชนจังหวัดระยอง                
ใหฝากขาวประชาสัมพันธดังตอไปนี้  เม่ือวานนี้สภาองคกรชุมชนจังหวัดระยองโดยการ                
นําของนายสุภรัฐ   ขวัญเมือง ประธานสภาองคกรชุมชนจังหวัดระยองไดประสานงานกับ  
ทานนายกฯ เขามาใชสถานท่ีหองประชุมชั้น 8 ของอบจ .ระยอง  ในการจัดประชุ มสมาชิก
สภาองคกรชุมชน ท้ัง 41 แหงของจังหวัดระยอง สภาองคกรชุมชนฯ กอตั้งมา                        
เม่ื อป 2549 ภายใตพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน 2550  จังหวัดระยองมี            
41 สภาฯ ท้ัง 8 อําเภอ ทางคณะอนุกรรมการคณะกรรมการของสภาองคกรชุมชนจังหวัด
ตองการให ดิฉันประชาสัมพันธใหเรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกฯ วาในแตละ
ตําบลในเขตรับผิดชอบของสมาชิกสภา ฯ จะมีสภาองคกรชุมชนสังกัดอยู สภาองคกรชุมชน
เกิดข้ึนเพ่ือเปนเวทีภายใตการขับเคลื่อนเปนเวทีการเรียนรูของชุมชนเรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน
เรื่องของวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนทางสั งคม ก็จะขอรบกวนใหเพ่ือนสมาชิกฯ              
เปนท่ีปรึกษาขอ งสภาองคกรชุมชนของแตล ะตําบล และจะมีการประสานงานของ
ประธานสภาองคกรชุมชนแตละตําบลใหทานสมาชิกสภาฯ ทราบเปนลําดับตอไป 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน  มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกไม   
ประธานสภาฯ เชิญทานส.อบจ. เสรี  สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ผมขออนุญาตปรึกษาหารือทานประธานเรื่ องเวลาในการประชุมสภาฯ ผมสงัเกต           
ในหลายๆ ครั้งท่ีมีการประชุมโดยเฉพาะการประชุมงบประมาณฯ นะครับ ซ่ึงเราประชุม
ประมาณ 14.00 น. ซ่ึงรายละเอียดในการประชุมงบประมาณฯจะมีญัตติคอนขางมาก            
นะครับเราก็อยากจะนําเสนอวาเปนไปไดไหมในการประชุมครั้งตอไป จะเปนทุกครั้งก็ได              
หรือการประชุมงบประมาณก็ดีหรือเฉพาะการประชุมทุกครั้งท่ีมีญัตติมากๆ ก็ดี เราเลื่อน           
มาเปนชวงเชาดีไหม เพราะวาจากท่ีผมสังเกตเห็นวาหนึ่งเราจะมาสายนะครับกวาจะครบ
องคประชุมก็ครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีเวลาประชุมงบประ มาณใหญๆ แลวใชเวลาจํากัด                  
ก็จะดูไมดีสักเทาไหรนักนะครับในการทําหนาท่ีของเรา ประเด็นท่ีสอง พ่ีนองสมาชิกฯ 
หลายๆ ทานก็ติดภารกิจในพ้ืนท่ี เชนงานปลงศพซ่ึงไปตรงกับเวลาสี่โมงเย็นบางครั้ง        
ผูบริหารเองบางทานก็เห็นไปงานศพอยูประจํานะครับ  ซ่ึงตรงนี้เปนเง่ือนของเวลาท่ีจะ  

 

ไมคอยลงตัวนัก... 
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                 ไมคอยลงตัวนัก กับในการประชุมท่ีสําคัญๆ ก็ฝากทานประธานฯ นําเสนอไปยังฝา ยผูบริหาร

ใหพิจารณาเรื่องนี้ และประกอบกับพ้ืนท่ีสมาชิกฯ ของเราแตละทานบางทานมาคอนขางไกล
คือพ้ืนท่ีครอบ คลุมท้ัง จังหวัดและถาเราประชุมชวงเชาชา  หรือไมพอเรายังสามารถ          
ใชชวงเท่ียงรับประทานขาวปรึกษาหารือเปนการภายในบางเปนบางครั้ง แลวบายประชุมอีก
สักพักก็จบแลวนะครับ ก็นาจะเปนเวลาท่ีเหมาะสม ก็นําเรียนทานประธาน สภาฯ ผานไปยัง               
ฝายบริหารดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน  ขอเชิญทานนายก.อบจ.รย. ชี้แจงดวยครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ   ทานประธานฯท่ีเคารพ ทานสมาชิก สภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนายปยะ ปตุเตชะ   

นายก อบจ. รย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทางฝายบริหารไมมีปญหา นะครับ ประชุมเชา  
หรือบายก็ได นะครับ ไมมีปญหาตลอดจนเจาหนาท่ีผูบริหารทุกคนยินดี เพียงแตวาท่ีเลือก
ประชุมบายก็เราเคยประชุมตอนบายสองโมงเราก็ประชุมกันมาแตถาจะประชุมเชาก็ไมมี
ปญหาอะไร อยูท่ีทานสมาชิกสภาฯ เพราะวาการประชุม มันตองมีท้ังสองฝายคือฝ ายบริหาร   
กับฝายสมาชิกสภาฯ พวกผมมานั่งกันฝายเดียว ทานสมาชิกสภาฯ ไมครบองคประชุมก็ไปไม
รอดก็ตองมารอ เพราะฉะนั้นก็แลวแตทานสมาชิกสภาฯนะครับ เราทางฝายบริหารก็สามารถ
ปฏิบัติไดทุกอยาง ขอบคุณครับ 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน ขอเชิญทาน ส.อบจ. สุรินทร  เปาอินทร 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.สุรินทร เปาอินทร กราบเรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิก สภา ฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน                   
ผมสุรินทร  เปาอินทร  ส.อบจ. เขต 2 อําเภอบานฉาง  เห็นเวลาเหลือเลยขออนุญาตหารือ
เพ่ือนๆ สมาชิก สภาฯ และฝายบริหารดวยครับ คือ มา ’ยองโอทอป ของเราจําหนายสินคา 
ผมก็ประสบมาเองวาขออาจจะแพงแตของแพงไมเปนไรแตของท่ีซ้ือมาแลว ทานไมได           
นะครับ  ก็ฝากทานนายกฯ หรือทานท่ีเก่ียวของชวยตรวจสอบหนอย วันนั้นผมก็ไปซ้ือของ  
มาทานเปนขาวตู ทองมวน เปดมา มีกลิ่น  ก็เห็นใจทานนายกฯ ท่ีอุดหนุนง บประมาณ              
ไปเยอะ สิ่งนี้จําเปนนะครับ ฝากผูมีหนาท่ีเก่ียวของ ขอบคุณครับ 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน  เชิญทาน ส.อบจ. เดชา  บุญธรรม 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายเดชา บุญธรรม            
ส.อบจ. เขต 2 อ.นิคมพัฒนา ผมมีเรื่องจะสอบถามไมรูวาอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน
ไหนนะครับ  เรื่อง รถ Ambulance ของโรงพยาบาล นิคมพัฒนา  ทางผอ .โรงพยาบาล ได
สอบถามมาทางผมวา ไปถึงไหนแลว ผมบอกวา จะไปสอบถามให และเคยสอบถามทาน ผอ .
กองแผนฯ ไปทีหนึ่ง แลวนะครับ แตเปนคําถามท่ีซ่ึ งไรคําตอบนะครับ ก็อยากไดคําตอบเพ่ือ
จะไปอธิบายใหกับทานผอ.เขาฟงวามันอยูถึงข้ันตอนไหนแลว ขอบคุณครับทานประธานสภาฯ 

 

 

นายทรงศักดิ์... 



- ๑๗ – 

 
นายทรงศักด์ิ กุลรัตน   เชิญทานส.อบจ.ภัคปพิภพ   นิธิขวัญจิตร  
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.ภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  กราบ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  ทานผูบริหาร  และทานสมาชิก สภาฯ            
ผูทรงเกียรติ กระผมนายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร ส.อบจ. เขต 2 อําเภอแกลง ขออนุญาตเรียน
ทานประธานสภาฯ ดวยความเคารพ   มีอยู 2 เรื่อง เรื่องแรกในฐานะท่ีผมเปนตัวแทนของพ่ี
นองชาวเขต 2 อําเภอแก ลง ทานฝากกราบ ขอบพระคุณมายังกองชาง ในชวยระยะหลังนี่
ไดรับการประสานงานจากกองชาง สมมุติวาประสานงานในวันนี้ วันรุงข้ึนอีกวัน เจาหนาท่ีถึง
นะครับก็ถือวาใหความรวมมือท่ีจะตอบสนองความตองการของพ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ผม เปนอยางมาก  ขอบพระคุณเปนอยางสู ง เรื่องท่ีสองนะครับตั้งแตเดินเขามาใหหอง
ประชุมก็รูสึกดีใจนะครับทานผูบริหารมอ บของขวัญมาใหถุงหนึ่ง นะครับแตจริงๆ  แลวกราบ
เรียนดวยความเคารพนะครับวาสวนหนึ่ง จะหารือละกันนะครับ  และก็การท่ีผมจะพูดในครั้ง
นี้ ไมมีความประสงคจะใหผูรับผิดชอบตองเดือนร อน แตมันเปนคุณคาทางจิตใจนะครับ   
เพราะวาสวนหนึ่งรายไดเขามูลนิธิตากสินและทุกปเราจะเชิดชูเกียรติของสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช  ในฐานะท่ีทานเปนกษัตริยผูกอบกูเอกราช  นะครับ ทุกปเราจะมีการจัดงานท่ี
สวนกลางของทางศูนยราชการแตผมมองวาการจัดงานนั้นเราเ พียงวารําลึกแตเราไมไดมอง
ยอนกลับไปพระเจาตาก  ท่ีทานเอาไปบวงสรวงนะครับ  หรือท่ีทานเอาไปใหพ่ีนองกราบไหว
ในชวงงานวันสมเด็จพระเจาตากสินและงานกาชาดจังหวัดระยอง ในชวงงานสงางามครับ   
แตทานรูไหมครับวาเสร็จงานแลวอยูหลังรถ ผมขออนุญาตหารือนะครับ  ในฐานะท่ีเราเปน
คนไทยมีผืนแผนดินไทยอยูไดเพราะวาพระบารมีของทาน  อยากจะเรียนทานประธาน สภาฯ 
ผานไปยังทานผูรับผิดชอบนะครับวาเปนไปไดไหมครับ  ตราบใดท่ีเรายังเคารพนับถือทานอยู
เสร็จงานแลวชวยหาท่ีท่ีเหมาะสมไดไหมครับ ทานรูไหมครับวาเพียงแคเราเห็นกันในวันนี้ เรา
อยากใหภาพลักษณ  อบจ . เราเปนภาพลักษณท่ีดีนะครับ  วันหนึ่งเราเคยชวนพวกเขาไป
กราบไหวแตพอเสร็จงานแลวเรากลับไมบูชานะครับ  ขออนุญาตนะครับตอนนี้ก็ยังอยูหลังรถ
อยางเดิมแลวอยูมานานแลวดวย  ทานรูไหมครับวาถาทานวันนี้ทานไมกราบไหวพระเจาตาก
แลวก็เอาไวเหมือนเดิมแลวกันนะครับ  ขอบพระคุณทานประธาน สภาฯ มันอาจจะเป นเรื่อง 
ไรสาระนะครับ  แตสําหรับผม ตอนนี้ผมตั้งชมรมกันเก่ียวกับสายบุญพระเจาตาก  ซ่ึงจะมี              
สายบุญอยูเยอะนะครับ ท่ีวัดพลงไสววัดบานผมนี่ก็เชิดชูเกียรติทานมากครับ ขอบพระคุณครับ 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน   เชิญทานนายก อบจ.รย. 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ   ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิก สภาฯ ผูทรงเกียรติ  ก็มีหลายเรื่องนะครับ                    
นายก อบจ. ท่ีฝายบริหารก็ตองนอมรับในสิ่งท่ีบริหารแลวก็ยังไมสามารถประสบความสําเร็จ                          

ก็เปนปกติแลวท่ีตองยอมเพราะวามันมีหลายเรื่อง บางเรื่องก็อยูในวิสัยท่ีสามารถจัดการได
เรื่องมา’ยองก็รับไวนะครับ เดี๋ยวจะใหผูท่ีเก่ียวของลงไปดูวามันเกิดอะไรข้ึนอยางไร แลวจะ
แกไขปญหาอยางไร ซ่ึงจริงๆ มา ’ยอง แผนหลักเรายังไมไดใชตอนนี้ก็ป ระคองไปเฉยๆ ก็ยัง
ไมเปนไปตามท่ีตั้งใจไว สวนเรื่องพระเจาตากนี่อยูตรงไหนผมยังไมรูเลยนะครับ ตองยอมรับ 
 
 
 

วาผมเองไมได... 



- ๑๘ - 
 

วาผมเองไมไดรูทุกเรื่อง แตวาบางเรื่องคนท่ีเก่ียวของนาจะมีวิจารณญาณอยางท่ีทาน
อภิปรายเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีเราตอ งยอมรับในสิ่งท่ีเจาหนาท่ีของเราไปทําไวอยางไงนะครับ                 
ก็จะไปจัดการให ท่ีนี้ผมขออนุญาตตอบทาน  ส.อบจ.เดชา บุญธรรม  เรื่องรถ Ambulance                   
ท่ีขอไปขณะนี้อยูในชวงการสงมอบรถอาจจะชา ตรงท่ีขอคืนภาษีซ่ึงเปนภาษีสรรพสามิต                  
แตรถท้ังหมดผานกระบวนการจัดซ้ือไปหมดแลวเหลือท่ีจะสงมอบ ก็คิดวาไมนานก็คงจะ              
ไดรถไปใชซ่ึงตองเรียนวาขณะนี้เรายิ่งทํางานยากไปใหญนะครับเพราะมีคําสั่ง คสช .                    
มาบล็อกเราอีกเราจะจัดซ้ือกรณีพิเศษไมไดเลยทุกเรื่องตองขออ นุมัติผูวาราชการจังหวัด
ทุกเรื่องเราจะประกวดราคาอะไรก็แลวแตเกิน 5 ลานบาท  ตองขออนุมัติจังหวัด คือกลับมา
รวมศูนยอํานาจเหมือนกับเราเคยตอสูมาแลว แลวเราก็ ไดไป แลวสุดทายก็กลับมาบล็อก 
ถามวาทําไมผมตอง ชวนทานไปกินขาวกับทานผูวาฯ เย็นนี้เราเปนมนุษย ครับเราตองมีการ
ปรับตัว  มีหลายคนไมเขาใจเดี๋ยวนี้นายกฯ ไมมีอํานาจอะไรเลย นายก อบจ .ระยอง  ท่ียืน
อภิปรายอยูนี่ไมมีอํานาจอะไรเลย ไมมีอํานาจเราจะทําอะไรก็แลวแต  ตองข้ึนอยูกับศาลา
กลางจังหวัดเทานั้น  ผมพูดแคนี้ทานก็คงจะเขาใจ  ท่ีเราตอสูกระจายอํานาจ ใหกับพ่ีนอง
ประชาชนนั้น มันคือความฝน แลวมันจะกลายเปนฝนท่ีไมเปนจริงนะครับ เพราะฉะนั้นผมไม
อยากจะพูดอะไรมากนะครับ  ก็ขอใหทานเขาใจละกันวาขณะนี้เราตองชากวาเดิม หมดวาระ
ผม แลวยังไมมีเลือกตั้งเลยครับ ทานหมดสมัยแลวยังไมรู จะมีเลือกตั้งหรือเปลาเลยครับ  มัน
เกิดอะไรข้ึนครับ เห็นไหมครับ แตเราเปนคน  เราตองปรับตัวได  เม่ือเขาสั่งมาใหทําอยางนี้  
เราจะทําอยางไงได เราก็ปรับตัวนอมรับและพยายามวางแผน  ทําใหมันบริหารจัดการใหได
เร็ว แตมันคงไมเร็วหรอกครับ เวลานี้จะซ้ือน้ํามันเติมเครื่องจักรเราสัก 2 แสนบาท ท่ีเราเคย
ซ้ือตรงกับโรงกลั่นน้ํามัน IRPC เรายังทําไมไดเลย  ตองมีหนวยประสานจังหวัด  คอยประกอบ
ตามเรื่องของเรา   แมแตเรื่องงบประมาณท่ีผานวันนี้ ยังใชไมไดนะครับ ตองใหจังหวัดเซ็นต 
กอนนะครับ  ถึงจะประกาศใชได   อบจ . ตองลดอํานาจบทบาทบริหารลง  เพราะฉะนั้นผม
เรียนวาจําเปนครับท่ีเราจะตองเนนกลับมาในเรื่องของการประสานงาน  ทําความเขาใจนอก
เวลาราชการ มีอะไรตองชี้แจงทุกเรื่อง บางเรื่องไมมีใครรูปญหาก็เยอะ ประโยชนก็มาก
เพราะฉะนั้นผมเรียนวาไมเปนไร เม่ือทานท วงมา อภิปรายมา เรายินดีรับฟง แตเราก็เรียน    
ไปวาดวยขอจํากัดนานานัปการ ระเบียบราชการท้ังหลายท้ังปวง ท่ีเราจะทะลุทําได  ออมบาง 
ตรงบาง เราก็พยายามทําโดยไมใหมีความเสียหายเกิดข้ึน และในสุดทายผมก็เรียน                        
ขออนุญาตทานประธาน สภาฯ นะครับ เม่ือเรามีเวลาในฐานะองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ก็อยากใหผู บริหารโรงเรียนมัธยมตากสิน   ไดรายงานความกาวหนาของโรงเรียน
มัธยมและอ่ืนๆ ท่ีอยากจะใหทานรับรูรับทราบไปพรอมๆ กัน ก็ขออนุญาตทานประธานสภาฯ 
สุดทายก็ผมอยากจะ ขอขยายสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗ เพ่ือเปดประชุมสภาฯ 
เปนอํานาจทานประธาน สภาฯ นะครับ  เปดไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน  ๒๕๕๗  เพราะวา
งบประมาณป ๒๕58 นี้เราจบแลว รอผูวาเซ็นตแลวประกาศใชวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 

พอถึงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗... 
 



- ๑๙ – 
 

พอถึงวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕๕๗  ก็รอเงินเขา มีเงินเขามาก็วากันไปตามแผนงานจบแลวครับ          
ป ๒๕58 ในป ๒๕58 ก็ไปวากันจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไปวากันแตป ๒๕57   
มันยังไมจบ มันมีโครงการมีเงินเขา  ยังไมครบ จะครบจะเกิน  มีโครงการท่ีเปลี่ยนแปลง     
จะเปลี่ยน จะปรับปรุง ยังอยูในชวงของเดือนกันยายนจากนี้ไปเพราะฉะนั้นเลยถือโอกาส
เรียนใหทานประธาน สภาฯ ทราบ วาเราขอเวลาเปดสมัยไวจนถึง 30 กันยายน ๒๕๕๗     
นะครับแลวคอยดูวาเรามีวาระอะไรบางท่ีจะตองมาประชุมโดยใชอํานาจหรือความเห็นชอบ
ของสภาฯ แหงนี้นะครับในโอกาสนี้ ขออนุญาตใหฝายบริหารรายงานความกาวหนาโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง ขอบคุณทานประธานครับ 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน   ขอเชิญ นายมานิตย  จันวัน 
ประธานสภาฯ 

นายมานิตย จันวัน กราบเรียนทานประธานสภาฯ อบจ.ระยอง ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติท่ีเคารพ
ผบ.รร.มัธยมฯ ทุกทาน กระผมนายมานิตย  จันวัน ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ไดรับมอบหมาย 

จากนายกองคการบริหารสวนจั งหวัดระยอง  ใหรายงานผลงานความกาวหนาของโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง ใหสภาฯ ท่ีทรงเกียรติแหงนี้  ไดรับทราบสําหรับโรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยองนะครับ ก็ถือวาเปนโรงเรียนของทุกทานไมใชโรงเรียนของ อบจ .ระยอง               
อยางเดียว เพราะการกอตั้งนั้นไดรับความเห็ นชอบจากสภาฯ ผูทรงเกียรติแหงนี้ใหกอตั้งข้ึน
โรงเรียนแหงนี้กอตั้งข้ึนมา 4 ปๆ นี้ยางเขาปท่ี 5 เรามีนักเรียนถึ ง 2,300 คน มีคณะครู
อาจารยถึง 214 คน โรงเรียนเติบโตอยางรวดเร็วมากทุกทาน ท่ีเขามาเยี่ยมชมโรงเรียน   
เห็นความเติบโตของโรงเรียนก็แปลกใจวาทําไ มโรงเรียนแหงนี้จึงเติบโตอยางรวดเร็วซ่ึง               
ผิดธรรมชาติของโรงเรียนเปดใหมท้ังหลายนะครับ นอกจากทางดานปริมาณ ทางดาน
คุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ก็เติบโตควบคูข้ึนมาอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน    
อยาง ม .ตน เราสามารถเปดแผนการเรียนใหนักเรีย นไดมีโอกาสเลือกเรียนไดถึง 6 แผน               
การเรียน ไมวาจะเปนนักเรียนท่ีมีความสามารถทางดานวิชาการท่ีเกง เราก็สงเสริมใหสุดๆไป
ทางดานวิชาการ เขามีความสามารถพิเศษทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะ เราก็สงเสริมใหได
เรียนทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะ ทางดาน ม .ปลาย ในขณะนี้เราพ่ึงเปดมา 2 ป แตเราก็              
เปดแผนการเรียนใหนักเรียนไดเลือกเรียนท้ังหมดถึง 7 แผนการเรียนท้ังทางดานวิชาการ 
ทางดานศิลปะ ทางดานดนตรี  กีฬา ภาษาเราก็เปดใหนักเรียนไดเลือกเรียนอยาง
หลากหลายมีท้ังภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน และใ นอนาคตขางหนาเราก็จะเปด
ทางดานภาษาอาเซียนใหกับนักเรียนไดเลือกเรียน แตผลงาน 4 ปท่ีผานมานั้น ก็มากมาย   
แตท่ีจะขอใชเวลาของสภาฯ แหงนี้เพียงสั้นๆ จะขอนําเสนอเฉพาะผลงานของโรงเรียน                  
ชวงเปดภาคเรียนป 2557  สามเดือนท่ีผานมานี้เรามีผลงาน ท้ังในระดับภาคตะวันออก 
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ อยางในระดับภาคตะวันออกการแขงขันทักษะทาง                 
ดานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกโรงเรียน                      
มัธยมตากสินระยองซ่ึงเปดมา 4 ปเขาปท่ี 5 เราไดรับรางวั ลมากเปนอันดับ 1 ของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันออก  คือมีการแขงขันท้ังหมด 47 รายการ  เราสงเขาแขงขัน                    
38 รายการ เราชนะเปนตัวแทนเขาไปแขงระดับประเทศ 20 รายการถือวามากท่ีสุด 
 
 

ของโรงเรียน... 
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ของโรงเรียนในระดับมัธยมของภาคตะวันออก  โรงเรียนท่ีเขาเปดมานานหรือโรงเรียนเกาแก
ก็แพเรานะครับ พอเขาไปแขงระดับประเทศ ผลงานระดับประเทศ ปนี้ท่ีเราไปแขงท่ี                
เมืองทองธานี  ชวงวันท่ี 1-3 สิงหาคม 2557 ท่ีผานมา ท่ัวประเทศเขาก็แขง 47 รายการ
เหมือนกันในระดับมัธยมนะครับ  มีโรงเรียนในระดับมัธยมสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ัวประเทศ สี่รอยกวาโรงนะครับเพราะฉะนั้นจะมีผูไดรับรางวัลก็ 47 รายการเทานั้นเรา                     
ก็ไปไดรับรางวัลระดับประเทศ 5 รายการเปนรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 1  
1 รายการ ชมเชย 2 รายการ อันนี้เปนผลงานระดับประเทศ สวนระดับสูงสุด 3 เดือนท่ีผาน
มานั้น ท่ีเปนระดับนานาชาติเราก็มีผลงานนักเรียนท่ีไดระดับนานาชาติอยูหลายรายการนะครับ
รายการแรกนักเรียนของเราเขาสอบแขงขันเพ่ือท่ีจะคัดเลือกเปนตัวแทนลูกเสือประเทศไทย
เขาไปชุมนุมลูกเสือนานาชาติท่ี ประเทศอังกฤษชื่อวานอรแคม หรือนอรริส แคมบุรี ท่ีเมือง
นอรริส ประเทศอังกฤษ เราสงนักเรียนเขาแขงขัน 2 คนรอบแรกเขาคัดไว 114 คน เราก็
ติด 114 คน รอบท่ีสองสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณจาก 114  คนเหลือ 50 คน 
นักเรียนของเราก็ติดรอบสองท่ีสอบขอเขียนสอบสัมภาษณท้ั งสองคนรอบท่ีสามเขาคัดเลือก
จาก 50 คน เปนตัวจริงเพ่ือไปเขาคาย 36 คนนักเรียนของเราสองคนสละสิทธิ์ 1 คนไมไป
สอบภาคปฏิบัติ ไปสอบภาคปฏิบัติ 1 คนก็ติดเขาคายลูกเสือนานาชาติท่ีประเทศอังกฤ ษ 
ชวงวันท่ี 7-19 สิงหาคม 2557 ก็เดินทางกลับวันนี้ครับวันนี้ก็ประมาณ 1 ทุมก็กลับถึง
ประเทศไทยอันนี้ก็เปนระดับรางวัลนานาชาติท่ีเปดไมก่ีปนี้  ซ่ึงมีลูกเสือนานาชาติจาก
โรงเรียนดังๆ ท่ัวประเทศไมวาจะเปนสวนกุหลาบ   เซนตคารเบียล   เตรียมอุดม   หรือสาธิต
จุฬา   ธรรมศาสตร  เกษตร   เราก็ติดไปดวย อีกรายการหนึ่งเราสงนักเรียนเขาสอบทุน
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของตางประเทศเพ่ือท่ีจะไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ตางประเทศเปนเวลา 1 ป ของโครงการ BWK นักเรียนของเราเขาไปสอบ 2 คน  ก็ไดท้ัง
สองคนจะไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 1 คน และ แคนนาดา 
1 คน เปนนักเรียนชั้น ม .3 กับ ม.4 อันนี้ก็ถือวาเปนผลงานระดับประเทศชวงระยะเวลา 3 
เดือนท่ีผานมาท่ีเราทําได โรงเรียนพยายามสงเสริมกิจกรรมใหนักเรียนทุกดานการเรียนการ
สอนในหองเปนการจัดกิจกรรมปกติแตในขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็พยายามจัดกิจกรรมให
นักเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรีย นอยูมากมายหลายอยางกิจกรรมตางๆ                      
ทางโรงเรียนไดรวบรวมจัดทําเปนเอกสารแจกใหทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ อาจจะไมมีเวลา
อานตรงนี้ทานกลับไปบานลองไปอานดูแลวชวยประชาสัมพันธวาโรงเรียนไดทํากิจกรรม
อะไรบางท่ีสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนประส บความสําเร็จก็จะขอยกตัวอยางกิจกรรมท่ี
สําคัญๆ นะครับตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม นี้เปนตนไปทางโรงเรียนจะสงครูบาอาจารย                
ออกเยี่ยมบานนักเรียนครบ 100 เปอรเซ็นต โดยเฉพาะชั้น ม .1 กับ ม .4 เพ่ือท่ีจะไปดูวา
นักเรียนเขาเปนอยูอยางไรสภาพเขามีความเหมาะ สมหรือวาเสี่ยงท้ังดานการเรียนท้ัง                                  
ดานความประพฤติท้ังดานยาเสพติดอยางไร และเม่ือไปเยี่ยมแลวก็นําขอมูลนั้นเพ่ือท่ีจะมา
ชวยเหลือเขาจะปองกันจะแกไขหรือสนับสนุนนักเรียนอยางไรตรงนี้ก็ใชเงินงบประมาณของ
มูลนิธิตากสินระยอง  ท่ีไดรับบริจาคก็ไมรบกวนงบประมาณของสภาฯ  ก็มีเงินบริจาคเขา
มูลนิธิเราก็นําไปใชตรงนี้อีกโครงการหนึ่งนะครับ ปนี้เรามีนักเรียนถึงชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที 5 นักเรียนท่ีเขาเรียนในระดับมัธยมนั้นความมุงหวังสวนใหญของนักเรียนและผูปกครอง 
 
 

ก็คือตองการ... 
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ก็คือตองการเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยเราก็ยอมรับวานักเรียนทีอยูกับเรานั้นไมใช
นักเรียนหัวกะทิไมใชนักเรียนเกรด เอ แตเปนนักเรียนเกรด บี หรือเกรด ซี รองลงมาแตเรา
จะทําอยางไรท่ีจะสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนของเราประสบความสําเร็จใหไดนะครับทาง
โรงเรียนก็จัดโครงการตากสินติวเขมเติมเต็มความรูมุงสูมหาวิทยาลัย ใหกับนักเรียนของเรา
ตั้งแต ม .5  นะครับคือเสริมใหเขาตั้งแตม .5 เพราะถาไปเริ่ม ม .6 อาจจะไมทันหรือสูเขา
ไมไดทางเรียนไดติดตอบริษัทท่ีมีชื่อเสียงมากเปนอันดับตนๆ ของประเทศคือ                                    
บริษัท คอนเซนตเทรด ตั้ง แตวันท่ี 15 -  26 กันยายน 2557 รอบท่ีสองประมาณ       
เดือนกุมภาพันธ 2558 รอบท่ีสามจะติวใหอีกเดือนกันยายน 2558 รอบท่ีสี่ตอนท่ี              
นักเรียนอยูม.6 ก็จะติวใหอีกครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ 2559 เพ่ือท่ีจะใหนักเ รียนเขาแขงขัน
เขามหาวิทยาลัยใหไดตอนท่ีเขาอยู ม .6  สําหรับบริษัท คอนเซนตเทรด นั้นเทาท่ีสอบถาม
ประวัติแลวสืบคนมาติวเตอร ท่ีเขาเปนรองอยูเฉพาะครูลิลลี่เทานั้น นะครับนอกนั้นเขาคิดวา
เขาสูไดกับติวเตอรทุกคนในประเทศ ไดนะครับเราก็ติดตอใหเขามาแลวจะล งนามสัญญากัน
เพราะวาวันนี้ไดนําเรื่องนี้เขาประชุมมูลนิธิแลวนะครับวาจะขอใชบริษัทนี้มาติวให ตรงนี้ผม
คิดวาผมมีหลายอยางผมมีท้ังตอนักเรียนและก็เปนกลยุทธอยางหนึ่งวาถามาเรียนมัธยม                
ตากสิน เราติดตอติวเตอรระดับประเทศมาติวใหโดยนักเรียนไม ตองเสียเงินคาติวไมตอง
เดินทางไปถึงกรุงเทพ  แตติดตอมาติวใหโรงเรียนและฟรีดวยและคิดวาจะทําใหทุกป                       
ตรงสวนนี้ใชเงินของมูลนิธิตากสินระยอง  ท่ีไดรับบริจาคจากผูปกครองเชนเดียวกันครับ                 
และอีกสวนหนึ่งครับกิจกรรมท่ีคิดว าจะมีผลท้ังตอคุณภาพของนักเรียนและตอความเชื่อม่ัน
ของผูปกครองและนักเรียนก็คือทางโรงเรียนไดทํา MOU กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
หรือท่ีเรียกวาสวนใหญ กับโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้นเปนโรงเรียน
ชายลวนเปนโรงเรียนอันดับ 3 ของประเทศจากการจั ด 100 โรงเรียนดีเดนของประเทศ
อันดับ 1 คือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อันดับ 2 คือเตรียมอุดม อันดับ 3 คือสวนกุหลาบ
วิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัยเขาก็ยินดีท่ีจะมาเปนภาคีเครือขายท่ีจะพัฒนาวิชาการใหกับ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เหตุท่ีเขายอมมาเปนภาคีเครือขายก็คงเปนบารมีของทานนายก
องคการบริหารสวนจั งหวัดระยองกับทานเสนห ขาวโต ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการศึกษา     
ท่ีโรงเรียนสวนกุ หลาบท่ีเขายอมเปนภาคีเครือขาย อีกโรงเรียนหนึ่งคือ  โรงเรียนสตรีวิทยา  
เปนโรงเรียนสตรีอันดับหนึ่งเปนโรงเรียนสตรีลวนเปนโรงเรียน 100 โรงเรียนดีโรงเรียนเดน
ของประเทศไทย   อยูอันดับท่ี 13 เขาจะมาเปนภาคีเครือขายใหโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ไดลงนามไปแลวเม่ือวันท่ี  13 สิงหาคม 2557 สมาชิกสภาฯ หลายทานก็ไปรวม  
ในพิธี โรงเรียนสตรีวิทยาจะมาลงนามกับ อบจ . ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2557 นี้ท่ีโรงเรียน
มัธยมต ากสินระยอง การท่ีเราไดภาคีเครือขายโรงเรียนระดับนําของประเทศมีผลตอการ
พัฒนาคุณภาพวิชาการตอนักเรียนตอครูโดยตรงและสรางความเชื่อม่ันใหกับผูปกครองวาถา
ใหมาเรียนมัธยมตากสินระยองนะเรามีพ่ีเลี้ยงท่ีเปนโรงเรียนชั้นนําระดับประเทศเปนพ่ีเลี้ยง
ใหเพราะโรงเรียน ของเรานั้นกอตั้งใหมถาเราจะลอง ผิดลองถูกหรือคอยๆ ไปเราคงเติบโต
ไมไดถึงขนาดนี้ หลายอยางเราจะตองถอดบทเรียนของเขาท่ีเขาประสบความสําเร็จ เขามาใช
ของสวนกุหลาบวิทยาลัยขณะนี้ผมก็ถอดบทเรียนท่ีประสบความสําเร็จ 9 ประการ ปริ้นออก
มาเลมหนาแลวมานั่งศึกษาวาใน 9 เรื่องท่ีเขาประสบความสําเร็จเขาทําอะไรทําอยางไรจึง 
 
 

ประสบความสําเร็จ... 



- ๒๒ - 
 

ประสบความสําเร็จ ไดคุยกับสมาชิก สภาฯ ทาน ส .อบจ.เศรษฐา วาลูกเรียนอยูสวนกุหลาบ 
ม.5 ทานก็เราใหฟงวาลูกของทานเรียนอยูสวนกุหลาบตัดผมตองสั้นเกรียน ระเบียบวินัยตอง
เปะ เปนบทเรียนหนึ่งท่ีเขาประสบความสําเร็จ  ซ่ึงผมก็กําลังถอดบทเรียนจากเขาแลวเอามา
ใชนับเปนโชคดีของโรงเรียนท่ีไดภาคีเครือขายเหลานี้เขามา ทําใหเราไมตองลองผิดลองถูกไม
ตองเสียเวลาในการพัฒนาโรงเรียนของ อบจ.ระยองของจะตองเราตองเติบโตอยางมีคุณภาพ
และรวดเร็วดวยนะครับท้ั งนี้และท้ังนั้นตองขอบคุณทางสภาฯ  แหงนี้ท่ีไดสนับสนุน
งบประมาณใหกับโรงเรียนมัธยมตากสินระยองโดยตลอด ถาหากสภาฯ ไมอนุมัติงบประมาณ
ใหผมเชื่อวาโรงเรียนมัธยมตากสินระยองก็คงเติบโตมาถึงวันนี้ไมได  มีวันนี้ไมไดเชนเดียวกัน
เพราะถาดูแลวถาหวังพ่ึงแตเงินอุด หนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินวาตั้งมาแลวก็ปลอย
ใหเหมือนโรงเรียนของกระทรวงศึกษาฯ  ท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากกระทรวงฯเปนเงินอุดหนุน
รายหัวถาเราตั้งมาแลวก็มาขอรายหัวจากทองถ่ินปหนึ่งได ประมาณ 5,100 บาทตอคน  
ทานทราบไหมครับ 5,100 บาทตอคน  ถาคิดแลวเทากั บ วันละ 14 บาทตอหัวตอคน 
การศึกษาของเราอุดหนุนใหเด็กวันละ 14 บาทแลวจะพัฒนาไดอยางไรเราถึงลาหลัง
การศึกษาของสิงคโปร มาเลเซีย เกือบทุกประเทศในอาเซียนพอ อบจ.มาสนับสนุน อยางปนี้งบ
ท่ีทานอนุมัติใหประมาณ 74 ลานบาท นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองในป 2558              
จะมี 2,600 คน  2,600 คน 74 ลานบาท ก็จะตก ประมาณ 28,461 บาทตอหัวตอคน ถา
คิดเปนวันตกอยู 78 บาท ตอหัวตอคน  ซ่ึงหลายเทาของเงินอุดหนุนรายหัวของทองถ่ินท่ีให
มา  ผมเชื่อวางบประมาณอยางนี้และมีภาคีเครือขายมีผูสนับสนุนสงเสริมหลายฝาย  ในไมชา
โรงเรียนมัธยมตากสินระยองก็คงจะกาวข้ึนเปนโรงเรียนชั้นนําของจังหวัดระยองนะครับ     
ก็ขอรายงานใหทางสภาฯไดรับทราบ และขอขอบพระคุณครับ 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน   ขอขอบคุณผอ .โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ท่ีมาชี้แจงใหคณะสมาชิกสภาฯ                  
ประธานสภาฯ     อบจ. ทราบ ขอขอบคุณเปนอยางสูงครับ   
   มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม   
   เชิญ ส.อบจ.อุทิศ   ซ่ือประเสริฐ  

ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ กราบเรียนทานประธานสภาฯ อบจ .ระยอง ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน
ไดยินทานผอ.มานิตยนะครับบอกวาคาใชจายเด็กนักเรียนของโรงเรียนมัธยมตากสินคิดคอรส 
แลว ท่ีทางอบจ .ใหงบประมาณไปประมาณ 28,300 บาท  ถาผมฟงไมผิดนะครับ ท่ีนี้
คาใชจายตรงนี้ ผมวาบางทีโรงเรียนของเราก็เขาใจกันอยูนะครับวาเปนโรงเรียนท่ีตั้งมา
รองรับเด็กท่ีเหลือจากท่ีอ่ืน เปนเด็กฝากเยอะ ผมคิดวาในแนวทาง ท่ีเราจะบริหารโรงเรียน
ตอไปถามวาเด็กฝากเรานาจะมีเกณฑการกําหนดในการท่ีจะฝากเด็กเขากันบางนะครับ          
บางคนผมเห็นบริจาคเขามูลนิธิ 500 บาท โดยท่ีเรามีคาใชจายของเด็กปละ 28,000 บาท 
ผมคิดวาเปนอะไรท่ีทดแทนกันไมไดอยากเสนอใหทางโรงเรียนหรือทางมูลนิธิ มีเกณฑในการ
ท่ีจะรับเด็กคัดเขามาเรียนในโรงเรียนมัธยมตากสินของเรา  เพ่ือท่ีจะเปนรายไดเปนคาใชจาย
กับบุตรหลานของเขาเอง  

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน  เชิญทานส.อบจ. หมอขวด   เหล็กเพ็ชร 
ประธานสภาฯ 

 

ส.อบจ.หมอขวด... 



 

- ๒๓ – 

 
ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  ผมมีขาวดีมาบอก สมาชิกสภาฯ หรือเพ่ือนท่ีจะ

สมัครลงนายกฯ แลวไมไดจบปริญญาตรี  ทางวิทยาลัยการอาชีพแกลง เปดรับสมัครเรียนใน
ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการท่ัวไป เฉพาะนักการเมือง เรียน ๒ ปเศษ  ขอขอบคุณครับ 

นายทรงศักด์ิ กุลรัตน  มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม   
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ผมขอปดประชุม ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม                  

เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนใหความรวมมือรวมใจ ในการดําเนินกิจการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองใหเกิดประโยชนสูงสุด แกพ่ีนองประชาชนและทองถ่ิน
ของเรา และสุดทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุขความสมหวังและใหทานโชคดีมี
ชัยท้ังไปท้ังกลับ และขอใหโชคดีรวยทรัพยท้ังกลับท้ังไปครับขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑6.๓0 น. 
 
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 

                                                   (ลงชื่อ)                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
   (นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล) 

                                                      เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
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